

Buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu khí ấm đng và đy tràn tình cảm gia đình.

HÀ NỘI (TH) - Tổng giám đốc Hà Nội, Đc Cha Nguyễn Văn Nhân đã đn đ u m t phái đoàn đn thăm v c u Tổng giám đốc v a t n n i n d n g Hoa K quay l i Vi t Nam n tu ti p.

Theo b n tin đ c ph bi n trên trang nhà đ n t c a Tổng Giáo Ph n Hà Nội ngày Th Hai 9 tháng 8 năm 2010, “Đc Tổng Giám M c Phêrô Nguyễn Văn Nhân, đc cha ph tá Lôrensô Chu Văn Minh, cha t ng qu n lý, cha th ký, quý cha qu n h t và quý cha trong Tổng Giáo Ph n Hà Nội đã v Đan Vi n Xitô Thánh M u Châu Sơn, thu c xã Phú Sơn, huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình đ chào thăm Đc Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên t ng giám m c Hà Nội v a tr v sau chuy n đi n c ngoài đ n g b nh.”

B n tin nói trên cho bi t “Buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu khí ấm đng và đy tràn tình cảm gia đình”.



*Tổng giám đốc Hà Nội, Đc Cha Nguyễn Văn Nhân, tay bắt mặt mừng, nguyên t ng giám m c, Đc Cha Ngô Quang Kiệt i đ n vi n Châu Sơn, Ninh Bình. Đ n vi n Châu Sơn thu c huy n Nho Quan, cách Hà Nội kho ng 97km v phía Nam. (Hình: Tổng Giáo Ph n Hà Nội)*

Đc Cha Ngô Quang Kiệt đã b t ng tr l i Vi t Nam ngày 6 tháng 8 năm 2010 cũng nh đã b t ng r i Vi t Nam gi a đêm 12 tháng 5 năm 2010 ch m y ngày sau khi Đc Cha Nguyễn Văn Nhân đ c đ t vào gh t ng giám m c Tổng Giáo Ph n Hà Nội.

## TGM Hà Nội Nguyễn Văn Nhân đi Châu Sơn thăm TGM Ngô Quang Kiệt

T&#225;c Gi&#7843;: Người Việt

Th&#7913; Hai, 09 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2010 20:25

---

Tin tức cho hay ngày 07 tháng 5 năm 2010, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội có Thánh Lễ Tạ ơn và chào đón Đức Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhân (từ Đà Lạt bay tới), không thấy có gì khác.

Ngay khi ta chờ đợi các thông tin loan báo Đức Cha Nhân được cử tới Hà Nội làm tổng giám mục phó “với quy định thay thế” nhưng không nghe được tin xẩy ra thật đáng ngạc nhiên, nhanh chóng, trước các sự kiện ngành công giáo dân.

Thực tiễn của giáo dân đã được trình bày trước nhà thờ chính tòa Hà Nội với các thẩm phán, biểu ngữ bày tỏ lòng kính yêu và tin tưởng sự lãnh đạo của TGM Kiệt, sự thực tiễn ngày.



*Hai vị tân và cựu tổng giám mục cùng phái đoàn thăm viếng hình kỷ niệm trước nhà thờ Châu Sơn. (Hình: Tổng Giáo Phận Hà Nội)*

Thực tiễn bàn tán sôi nổi trên nhiều trang báo Công Giáo với các biểu ngữ dõng dạc này, coi như một sự trở lại giá mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam phải có để tiến tới bang giao giữa Tòa Thánh

và chờ đợi Công Sơn tại Hà Nội. Đức Cha Kiệt đã xem như linh hồn của các khố i Công Giáo Việt Nam đòi hỏi công lý qua các buổi cửu nguy hiểm nên kéo dài nên Hà Nội tìm kiếm cách để ra khỏi Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.

Mới ngày 30 tháng 7 năm 2010, báo điện tử VietCatholic News đưa tin Tòa Thánh Vatican bác bỏ nhu cầu đòi hỏi phi lý của nhà cầm quyền Việt Nam khi hợp thảo luật nền tảng bang giao.

Bản tin VietCatholic News viết rằng “Việt Nam đã đề nghị Tòa Thánh cầm không cho Đức TGM Ngô Quang Kiệt và những kẻ chấp hành các GMVN vào tháng 10 năm 2010 và không bắt buộc vào bất cứ chức vụ nào ở Tòa Thánh. Vatican cho rằng, Đức TGM Ngô Quang Kiệt chấp hành các quy định công dân Việt Nam nên Tòa Thánh không thể làm cái việc vi phạm nhân quyền và chấp pháp luật Việt Nam nữa. Còn việc bắt buộc nhân sự ở Vatican, đó là công việc nội bộ mà Việt Nam không nên can thiệp vào gì nên Vatican không thể đề nghị ông A làm thủ tục hay bà B không được làm bất cứ việc gì ở Việt Nam.”

Chuyện trên về bất cứ chuyện có liên quan gì đến cái bản tin “những chuyện” vừa kể hay không? Có thể đây là điếu bút hiềm cũng như nhu cầu nét bút nào không ai có câu trả lời chính xác hay công khai của các người trong cuộc.

Trong bản tin của tgphanoi.org kèm theo các tấm hình rút gân hoan tay bất cứ một người của hai vị tân và cựu Tổng Hà Nội của Tổng Giáo Phận Hà Nội, nó ra chờ đợi của sự nhanh chóng như phẫn nộ để hóa giải những gì bàn tán của các giáo dân bên ngoài nhà thờ hay trên các báo chí.



*TGM Giám Mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhân thăm cha Đc Cha Ngô Quang Kiệt. (Hình: TGM Giáo Phn Hà Nội)*

“Ngài vui vẻ tiễn nhím, Đc TGM Phêrô (Nguyễn Văn Nhân) chúc mừng Đc Cha Giuse (Ngô Quang Kiệt) đã trở về mạnh khỏe và bình an.

Ngài cũng bày tỏ tình cảm quý mến cha Ngài cũng nhắc cha TGM Giáo Phn Hà Nội đi về Đc Cha Giuse và kính chúc đc cha nhng ngày tháng nhng ngi tti Đan Vn đc bình an và khỏe mạnh.”

Web tgphanoi.org viết. “Đc Cha Giuse đã bày tỏ tâm tình cảm ơn Đc TGM Phêrô, đc cha ph tá Lôrensô và quý cha đã dành tình cảm quý mến cho Ngài, đng thđi chia sẻ vui mđi ngđđi vđ thđi gian Ngài đđng bđnh tđi Hoa Kđ. Ngài thđy sđc khđe đđn đđn hđi phđc khi Ngài đđn đđi Đđi Chđng Vđn Boston. Bđu khí sinh hođt và khí hđu đđây rđt tđt. Hđn tđi ngài đã ăn uđng ngđ nghđ nhđ bình thđđng nên ai nhđn thđy Ngài đđu cđm nhđn đđđc vđ mđt tđđđi vui nhđ thđđng thđy.”

Bđn tin cho hay “Sau tâm tình chia sẻ, Đc Cha Giuse đã cùng vđi Cha Gioan Phđm Văn Hđng hđđng đđn quý Đđc Cha và quý cha đi thăm phòng nhđ cđa Ngài, cũng nhđ nđi ăn chđn đđ cđa các thđy trong Đan Vđn Xitđ, chđp đđnh đđu niđm trđđc nhà nguyđn Thđnh Mđu và cùng hiđp thông cđu nguyđn trong giđ kinh trđa cùng quý thđy”.

## TGM Hà Nội Nguyễn Văn Nhân đi Châu Sơn thăm TGM Ngô Quang Kiệt

Tên: Người Việt

Thị trấn: Hai, 09 Tháng 8 Năm 2010 20:25

---